

**BỘ XÂY DỰNG**

Số: 06/BXD-GĐ

V/v điều chỉnh một số nội dung trong  
chỉ dẫn kỹ thuật thi công gói thầu CP2  
thuộc Dự án Metro tuyến số 1 Bến  
Thành – Suối Tiên

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019***Kính gửi: Liên danh Sumitomo – Cienco 6**

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số UMRTL-0000-000-AUT-00580 ngày 22/01/2019 của Liên danh Sumitomo - Cienco 6 về việc điều chỉnh một số nội dung trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công gói thầu CP2 thuộc Dự án Metro tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên (Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì chỉ dẫn kỹ thuật do tư vấn thiết kế (hoặc nhà thầu tư vấn khác do chủ đầu tư thuê) lập được phê duyệt là cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

Trong quá trình thi công xây dựng, trường hợp phát hiện có sai sót hoặc nội dung không hợp lý trong chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt thì nhà thầu thi công xây dựng có ý kiến đề chủ đầu tư nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các nội dung này trong chỉ dẫn kỹ thuật nếu thấy phù hợp làm cơ sở thi công và nghiệm thu. Việc điều chỉnh các nội dung trong chỉ dẫn kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tuổi thọ của công trình theo quy định của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và theo quy định của hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh một số nội dung trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công gói thầu CP2 thuộc Dự án Metro tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên, đề nghị Liên danh Sumitomo – Cienco 6 nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (đề b/cáo);
- TT. Lê Quang Hùng (đề b/cáo);
- Lưu VT, CTTĐ.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC**  
**VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(đã ký)

**Ngô Lâm**